

ประจำวันที่ 24-30 มิถุนายน 2558

พาณิชย์เล็งเสนอนายกฯขายข้าวถุงคนจน

รายงานข่าวจากวงการค้าข้าว แจ้งว่า ขณะนี้ที่ประชุมคณะทำงานข้าวถุงที่มีนางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ได้ข้อสรุปแนวทางการทำข้าวถุงราคาถูกให้ประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสร้าง “โซเซียล บิสเนส” หรือ ธุรกิจเพื่อสังคม เบื้องต้นเปิดให้สหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพรวมถึงผู้ประกอบการเอกชนที่สนใจ สามารถเสนอตัวมาร่วมดำเนินการจัดทำข้าวถุงดังกล่าวได้ ซึ่งรัฐจะให้ข้าวในสต็อกที่มีอยู่สัดส่วน 1 ต่อ 1.5-1.6 เป็นค่าตอบแทนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเช่น ค่าถุงและค่าปรับปรุงสภาพ

สำหรับข้าวถุงภายใต้โครงการนี้ กำหนดจำหน่ายถุงละ 2 กก. ในราคาถุงละ 33 บาท ปริมาณรวม 5,000 ตัน หรือ 2.5 ล้านถุง โดยราคาข้าวถุงของรัฐบาลจะถูกกว่าท้องตลาดเฉลี่ย 20% ตามเป้าหมาย

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การส่งออกข้าวเดือนพ.ค. 58 กลับมาทำสถิติสูงสุดในรอบปีนี้ โดยมีปริมาณ 9.45 แสนตัน เพิ่มขึ้น 7.3% เทียบกับพ.ค. 57 ที่มีปริมาณการส่งออก 8.81 แสนตัน รวมมูลค่า 1.41 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นการส่งออกข้าวชนิดสำคัญ เช่น ข้าวขาว 5.07 แสนตัน ข้าวเหนียว 2.11 แสนตัน และข้าวหอมมะลิ 2.01 แสนตัน

สำหรับสาเหตุที่ทำให้การส่งออกข้าวในเดือนพ.ค.มีปริมาณเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบปีนี้ คาดว่าเกิดจากการส่งมอบข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้กับจีนและฟิลิปปินส์ ที่ค้างการส่งมอบกันอยู่ ประกอบกับช่วงเม.ย.-มิ.ย.วันหยุดยาวทำให้ปริมาณการส่งออกส่วนใหญ่จึงทะลักเข้ามาในเดือนพ.ค. โดยหากแยกตัวเลขการส่งมอบข้าวจีทูจี 2 แสนกว่าตัน ที่เหลือเป็นการส่งออกข้าวในช่องทางปกติ 7 แสนตัน ก็ถือว่าปริมาณการส่งออกยังไม่กระเตื้องเท่าไร

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ราคาข้าวร่วง! ฉัตรชัยถกโรงสี-ผู้ส่งออกตัน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เร็วๆ นี้จะเชิญผู้ส่งออกข้าว ผู้ประกอบการโรงสีข้าว และผู้เกี่ยวข้องกับการค้าข้าวมาหารือเพื่อร่วมกันยกระดับราคาข้าวในประเทศให้สูงขึ้น จากปัจจุบันที่พบว่าราคาข้าวเปลือกยังไม่ปรับตัวสูงขึ้นมากนัก ทั้งที่ผลผลิตลดลงจากปัญหาภัยแล้ง และจะช่วยกันวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศไม่สูงขึ้นด้วย

สำหรับราคาข้าวเปลือกในเดือน มิ.ย.2558 ลดลงต่อเนื่องจนต่ำกว่าตันละ 8,000 บาท ส่วนราคาส่งออกแม้จะเป็นไปตามภาวะตลาดโลก ที่ราคายังไม่สูงขึ้น แต่ต้องมาหารือร่วมกันให้ชัดเจนว่า สาเหตุที่แท้จริงเป็นเพราะราคาข้าวเปลือกลดลง ค่าเงินบาทอ่อนค่า ความต้องการตลาดซบเซา หรือปัจจัยแฝงอื่นๆ

"ถ้ามีข้อมูลที่ชี้ชัดแล้วว่า มีความพยายามทำให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของใคร ฝ่ายไหนก็ตาม ผมจะจัดการทันที แต่ตอนนี้เรียกมาคุยกันก่อนว่าต้องช่วยกันดูแล อย่าให้มีความผิดปกติเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงนี้เกษตรกรกำลังเดือดร้อนจากภัยแล้ง ผู้ประกอบการค้าข้าวจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการซื้อข้าวจากเกษตรกรด้วย" พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ทิศทางราคาข้าวน่าจะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปัญหาภัยแล้ง แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าผลผลิตข้าวเปลือกจะเสียหายเท่าใด และจะมีผลทำให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศสูงขึ้นหรือไม่ แม้ขณะนี้ข้าวเปลือกส่วนใหญ่ไม่อยู่ในมือชาวนาแล้ว แต่การที่ราคาข้าวเคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างผิดปกติจนไม่สามารถอธิบายได้ น่าเป็นห่วงว่าอาจมีผลต่อการวางแผนการค้าในอนาคตได้

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้ราคาข้าวไม่ขยับขึ้น เป็นเพราะผู้ซื้อข้าวในประเทศ ทั้งผู้ส่งออก ผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุง ฯลฯ รู้ดีว่าไทยมีข้าวในสต็อกรัฐบาลมากกว่า 15 ล้านตันข้าวสาร ที่ยังไม่ได้ระบายออก ทำให้ไม่เร่งรีบซื้อข้าวมาตุน

อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาจะไม่ลดลงต่ำไปกว่านี้แล้ว โดยล่าสุดราคาข้าวขาว 5% ต้นละ 11,500-11,600 บาท เพราะหลายประเทศยังต้องการข้าวไทยอยู่ เช่น ฟิลิปปินส์ หากชานาไม่สามารถปลูกข้าวได้ตามปกติ ราคาอาจสูงขึ้นอีก รวมทั้งในอีก 2 เดือนข้างหน้า หากอินเดีย ปากีสถานและประเทศคู่แข่งอื่นๆ เกิดภาวะภัยแล้งอย่างหนัก ราคาข้าวไทยจะสูงขึ้นอีกแน่นอน

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ส.ผู้ส่งออกข้าวมองภัยแล้งดันข้าวขาวแตะ430-450\$/ตัน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มองปัญหาภัยแล้ง, เอลนีโญ ต้นราคาข้าวขาวแตะ 430-450 เหรียญสหรัฐต่อตันได้ ขณะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งกว่า 8 แสนไร่

จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก หรือเอลนีโญ และปัญหาภัยแล้งของไทย นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุว่า ส่งผลให้ผู้นำเข้าข้าวเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว ที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตข้าวลดลง ซึ่งในส่วนของประเทศไทย มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งกว่า 8 แสนไร่ ทำให้ผู้ซื้อเริ่มมีการซื้อข้าวเก็บสต็อกเพิ่มขึ้น เช่น ฟิลิปปินส์ที่จะเปิดประมูลข้าวล็อตใหม่ 250,000 ตัน ในเดือนกรกฎาคมนี้ ส่งผลให้ราคาข้าวขาวปรับตัวสูงขึ้น โดยเพียง 1 สัปดาห์ราคาข้าวขาว 5% ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10 เหรียญสหรัฐ อยู่ที่ต้นละ 385 เหรียญสหรัฐ และหากสถานการณ์ภัยแล้งยังรุนแรงจะส่งผลให้ราคาข้าวขาว มีโอกาสปรับตัวสูงถึงต้นละ 430-450 เหรียญสหรัฐได้

ที่มา สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.

เผยข้าวเหนียวไทยมีปัญหาการผลิต ชี้ทำตามวิถีธรรมชาติ-ชีวิตพอเพียง

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรฯ เปิดเผยภายหลังการพบชานา หัวใจใจสู้ ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาข้าวเหนียว" ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี ว่า ข้าวเหนียวนับเป็นสินค้าที่มีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม นอกจากการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศแล้ว ยังมีการส่งออกข้าวเหนียวนำรายได้เข้าสู่ประเทศอีก แต่กระบวนการผลิตและการค้าข้าวเหนียวของไทย ยังประสบปัญหาทั้งด้านประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาองค์ความรู้ของชานา การสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาด ซึ่งราคาข้าวเปลือกในแต่ละปีมีความผันผวนมาก ส่งผลให้ชานาส่วนใหญ่ที่เป็นชานารายย่อยจากการปลูกข้าวไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการผลิตข้าวเหนียวไทยและชานา

ทั้งนี้ในส่วนของ การขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปข้าวเหนียว ในภาคการผลิตนั้น นอกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กรมการข้าว ได้ดำเนินการส่งเสริมการผลิตในลักษณะให้มีการปรับลดต้นทุนการผลิต โดยไม่ใช้สารเคมี ด้วยวิถีกสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ชีวิตที่พอเพียง ตามบันได 9 ขั้น เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของชาวนาธรรมชาติ เป็น Smart Farmer ข้าวเหนียว โดยในช่วงฤดูนาปี 2558/59 จะดำเนินการนำร่อง 4 จังหวัด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ อุดรธานี และขอนแก่น ส่วน ฤดูนาปรังปี 2559 ดำเนินการในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม ยโสธร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และชัยภูมิ

สำหรับในการจัดอบรมในช่วงฤดูนาปี 2558/59 ได้เปิดเวทีรับสมัครชานาหัวใจใจสู้ ในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ 1) อำเภอสันป่าตอง และอำเภอดง จังหวัดเชียงราย 2) อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงใหม่ 3) อำเภอบ้านฝาง และอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และ 4) อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น อำเภอละ 40 คน โดยได้ดำเนินการจัดอบรมชาวนาธรรมชาติ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งให้มีการทำนาธรรมชาติ โดยจะมีทีมงานตรวจเยี่ยมแปลงนาอย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความรู้กัน

ถึงแปลงนาของผู้เข้าอบรมกันอย่างจริงจัง หลังจากนั้นจะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิต และสรุปประเมินผล ทั้งความสำเร็จ และข้อปรับปรุง เพื่อนำไปขยายผลต่อในรอบนาปรังที่ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในค่ายทหารของแต่ละจังหวัดต่อไป

อย่างไรก็ตามปัจจุบันไทยมีการผลิตข้าวเหนียวเพื่อบริโภคภายในประเทศร้อยละ 95 และส่งออกในภูมิภาคอาเซียนและตลาดเอเชียร้อยละ 5 ของผลผลิต โดยมีพื้นที่เพาะปลูกมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนบน ประมาณ 16.7 ล้านไร่ ผลผลิต 5 - 8 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวเหนียว อันดับหนึ่งในตลาดโลก โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ทั้งในอาเซียนและตลาดเอเชีย ที่เป็นประเทศผู้นำข้าวเหนียวกว่าร้อยละ 50 ในตลาดโลกยังนิยมบริโภคข้าวเหนียวจากไทยด้วย

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

พาณิชย์เตรียมเปิดประมูลข้าวสาลีรัฐล็อต 4 กว่า 1 ล้านตัน

นางบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งจะทำให้มีผู้สนใจประมูลข้าวและราคาข้าวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าวขาวและปลายข้าวที่ตลาดมีความต้องการสูง ซึ่งการประมูลข้าวครั้งนี้คาดว่าจะเป็นการเปิดประมูลข้าวเกรดดี หรือข้าวสำหรับการบริโภคครั้งสุดท้าย เนื่องจากมีการนำข้าวดีกว่าร้อยละ 95 ของข้าวเกรดดีทั้งหมดมาประมูลแล้วเกือบ 3 ล้านตัน คาดว่าการประมูลครั้งที่ 5 จะเป็นการนำข้าวเกรดซีหรือข้าวเสื่อมมาเปิดประมูลสู่ภาคอุตสาหกรรม

นายสุกิจ รัตนพิทักษ์เทพ ผู้บริหาร บริษัท นครหลวงค้าข้าว กล่าวว่า การเปิดประมูลครั้งนี้อาจจะได้รับความสนใจจากเอกชนน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากระยะเวลาการประมูลใกล้กันมาก ทำให้ผู้ประกอบการชะลอซื้อ โดยมีทั้งข้าว 24 ชนิด เช่น ข้าว 5 เปอร์เซ็นต์, ข้าวหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็นต์, ข้าวเหนียว ปลายข้าวขาวแวนโน คลังขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จาก 156 คลัง ใน 32 จังหวัด

ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศกำหนดให้ผู้สนใจสามารถยื่นซองเอกสารคุณสมบัติการประมูล วันที่ 6 กรกฎาคมก่อนประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติและเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาประมูลข้าววันที่ 7 กรกฎาคม 2558 สำหรับการเปิดประมูลข้าวครั้งที่ 3 สามารถประมูลได้ 840,000 ตัน จากที่เปิดประมูลกว่าล้านตันมูลค่าประมาณ 7,800 ล้านบาท

ที่มา สำนักข่าวไทย

พล.เลิศเสนอ นบข.ระบายข้าวสารเกรดซี 1.3 ล้านตันให้อุตสาหกรรมเอทานอล

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 1 ก.ค.นี้ กระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิจารณาแผนการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐ 1.3 ล้านตันแบบยกคลัง ซึ่งเป็นข้าวเกรดซีหรือข้าวเสื่อมสภาพ ให้อุตสาหกรรมเอทานอล เพราะไม่สามารถนำมาบริโภคได้อีก และยืนยันว่าข้าวดังกล่าวจะไม่ไหลกลับเข้าสู่ระบบการค้าข้าวปกติ เพราะจะมีคณะกรรมการคอยดูแล

โดยเบื้องต้นจะแบ่งการระบายข้าวเกรดซี 1.3 ล้านตัน ออกเป็น 3 รอบ คือในช่วงเดือน ก.ค., เดือน ส.ค. และเดือน ก.ย. ซึ่งเป็นคนละล็อตกับข้าวที่กระทรวงพาณิชย์จะเปิดประมูลวันที่ 7 ก.ค.นี้

"ข้าวเกรดซีที่ตรวจสอบได้มีทั้งหมด 4.6 ล้านตัน โดย 1.3 ล้านตัน เป็นข้าวเกรดซีที่ไม่ปะปนกับข้าวเกรดอื่น ๆ ซึ่งสามารถนำมาขายแบบยกคลังให้กับภาคอุตสาหกรรมได้เลย โดยจะขออนุมัติจาก นบข.ก่อน เพื่อเตรียมความพร้อม เมื่อตำรวจสรุปคดีเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ก็จะนำมาเปิดระบาย 3 ครั้ง" รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ กล่าว

สำหรับข้าวเกรดซีที่เหลืออีก 3.3 ล้านตัน ซึ่งเก็บในโกดังปะปนกับข้าวชนิดอื่น เช่น เกรดเอ(คุณภาพดี) และเกรดบี(ปรับปรุงคุณภาพเล็กน้อย) จะให้กรมการค้าต่างประเทศไปศึกษาว่าจะระบายข้าวด้วยวิธีการใดจึงจะเหมาะสม หากประมูลขายแบบยกคลังจะคุ้มค่ากว่าการนำมาคัดแยกข้าวแต่ละเกรดออกจากกันหรือไม่ โดยคาดว่า

จะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้ เพราะมองว่าข้าวบางโกดังมีข้าวเกรดเอมากกว่าเกรดซี หากคัดแยกได้ก็จะขายได้ตามคุณภาพของข้าว แต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงที่ต้องนำมาพิจารณา

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวถึงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ กรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมการค้าต่างประเทศ พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพื่อเยียวยาผลกระทบ โดยเบื้องต้นได้สั่งให้กรมการค้าภายในหารือกับกระทรวงมหาดไทย และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ในวันที่ 26 มิ.ย. เพื่อกำหนดพื้นที่และสำรวจความต้องการสินค้าของประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยแล้ง เพื่อนำสินค้าคงฟ้าเข้าไปจำหน่ายให้ โดยจะขอความร่วมมือกับทหารให้จัดรถและพื้นที่ขายสินค้าสู่ชุมชนด้วย

"ตอนนี้อย่างไรเป็นเรื่องที่น่าห่วงมาก ทุกหน่วยงานพยายามช่วยกันแก้ปัญหา และช่วยเหลือเกษตรกรส่วนผลผลิต อย่าง ข้าวน่าจะลดลงจำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะลดลงเท่าไร ซึ่งจะช่วยเหลือผลักดันให้ราคาข้าวของไทยเพิ่มขึ้นแน่นอน" รมว.พาณิชย์ กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

~~~~~

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-25 มิ.ย. 2558 มีจำนวน 368,547 ตัน มูลค่า 151.859 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 28.1% และมูลค่าลดลง 30.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 512,904 ตัน มูลค่า 217.137 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-25 มิ.ย. 2558 มีจำนวน 2.45 ล้านตัน มูลค่า 1,027 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 13.9% และมูลค่าลดลง 16.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 2.848 ล้านตัน มูลค่า 1,230 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ขณะที่กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture and Rural Development) คาดว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ เวียดนามจะส่งออกได้ประมาณ 3.06 ล้านตัน มูลค่า 1.32 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 6.2% และมูลค่าลดลง 10.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยในเดือน มิ.ย. เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 641,000 ตัน เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

ทางด้านผลผลิตข้าวเปลือกในฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter-spring crop) ในปีนี้มีจำนวนประมาณ 20.7 ล้านตัน ลดลง 0.7 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตต่อพื้นที่ลดลง โดยผลผลิตข้าวเปลือกทางภาคเหนือมีประมาณ 7.22 ล้านตัน ส่วนในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง (the Mekong River Delta; MRD) มีประมาณ 13.48 ล้านตัน โดยผลผลิตในพื้นที่นี้จะถูกส่งออกเกือบทั้งหมด

สมาคมอาหาร รายงานว่า จนถึงขณะนี้เวียดนามทำสัญญาขายข้าวไปแล้วประมาณ 3.5 ล้านตัน ลดลงประมาณ 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในช่วงนี้ราคาข้าวเวียดนามอ่อนตัวลงท่ามกลางความต้องการซื้อข้าวจากต่างประเทศที่ค่อนข้างเบาบาง ประกอบกับข้าวที่ออกสู่ตลาดในช่วงนี้ยังเป็นข้าวคุณภาพต่ำ ขณะที่ผู้ซื้อบางส่วนยังคงรอให้ราคาข้าวเวียดนามอ่อนตัวลงไปอีกเพราะใกล้เข้าสู่ช่วงที่ผลผลิตฤดูใหม่ (The summer-autumn rice) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงจะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะมีข้าวคุณภาพสูงออกสู่ตลาดมากขึ้น ในขณะที่ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 345-352 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงจากระดับ 350-355 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com



## เมียนมาร์

สมาพันธ์ข้าวแห่งเมียนมาร์ (the Myanmar Rice and Paddy Federation) ระบุว่า เมียนมาร์กำลังวางแผนที่จะเพิ่มการส่งออกข้าวหอม (aromatic rice) ไปยังตลาดสิงคโปร์มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้เมียนมาร์ผลิตทั้งข้าวหอมพันธุ์ที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น (Lone Thwal Hmwe) และอายุเก็บเกี่ยวยาว (Paw San)

ทั้งนี้ เมียนมาร์จะเน้นไปที่การส่งออกข้าวหอมพันธุ์ Paw San ซึ่งมีการเพาะปลูกในเขตสามเหลี่ยมอิระวดี (Ayeyawady Delta) Bago และบางพื้นที่ของเขต Sagaing โดยเมื่อปีที่แล้วเมียนมาร์เคยส่งข้าวหอมพันธุ์ Paw San ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 20 ตัน

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้แทนจากสหภาพยุโรป (the European Union; EU) ได้เดินทางมาเยือนเมียนมาร์เพื่อพิจารณาความสามารถในการส่งออกข้าวหอมจากเมียนมาร์ไปยังสหภาพยุโรปทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยสมาพันธ์ข้าวแห่งเมียนมาร์ได้ให้ข้อมูลแก่คณะดังกล่าวว่า เมียนมาร์สามารถที่จะปลูกข้าวหอมทั้งข้าวหอมพันธุ์ที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น (Lone Thwal Hmwe) และพันธุ์ที่อายุเก็บเกี่ยวยาว (Paw San) โดยใช้ระบบเกษตรพันธะสัญญา (contract farming system) ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการของตลาดในสหภาพยุโรปได้

ทางด้านรองประธานสมาพันธ์ข้าวแห่งเมียนมาร์ ให้ความเห็นว่า เกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวหอมควรจะเน้นไปที่การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมเพราะเป็นข้าวที่มีแนวโน้มที่ดีในอนาคต ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรมักจะไม่ค่อยให้ความสนใจเกี่ยวกับการส่งออกข้าวหอมมากนัก เพราะปัจจุบันนี้ราคาข้าวหอมในประเทศก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจแล้ว ขณะที่ราคาส่งออกข้าวหอม Paw San ในปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ 900 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฟิลิปปินส์

สภาองค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority (NFA) Council) ได้เตรียมที่จะประชุมในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนหน้า เพื่อพิจารณาที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มเติมอีก 250,000 ตัน ซึ่งปัจจัยที่จะนำมาพิจารณานำเข้าข้าวเพิ่มเติมนั้นขึ้นอยู่กับผลกระทบของภาวะแห้งแล้งและผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ โดยในปีนี้ ฟิลิปปินส์ได้ตกลงซื้อข้าวแล้วรวม 750,000 ตัน จากเวียดนาม 500,000 ตัน และจากไทย 200,000 ตัน

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ระบุว่า สภาองค์การอาหารแห่งชาติ (NFA Council) อนุมัติการนำเข้าข้าวขาวเมล็ดยาว 25% จำนวน 100,000 ตัน จากเวียดนามในราคา 416.85 เหรียญสหรัฐต่อตัน ภายใต้โครงการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐ (G-to-G) ในการประชุมพิเศษเมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา

นาย Angel G. Imperial, Jr. ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์การอาหารแห่งชาติ กล่าวว่า ได้ดำเนินการออกหนังสือ Notice of Award ให้แก่เวียดนามแล้ว ซึ่งการส่งมอบข้าวของเวียดนามมายังฟิลิปปินส์ควรต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2558

ปัจจุบันรัฐบาลฟิลิปปินส์มีข้อตกลงทวิภาคีในการนำเข้าข้าว (G-to-G) กับสามประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม และกัมพูชา โดยทั้งสามประเทศเข้าร่วมการประมูลดังกล่าวด้วย แต่ราคาที่เสนอขายข้าวของทั้งสามประเทศในรอบแรกสูงกว่าราคาอ้างอิงที่ฟิลิปปินส์กำหนด (รอบแรก - กัมพูชาเสนอขายเพียง 50,000 ตัน ที่ราคา 464 เหรียญสหรัฐต่อตัน และรอบสอง ได้ลดราคาเหลือ 455.50 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ไทยเสนอขาย 100,000 ตัน ที่ราคา 418 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่ไม่เสนอราคาอีกในรอบสอง)

ทั้งนี้ องค์การอาหารแห่งชาติ กล่าวว่าภายใต้ TOR ของการนำเข้าข้าวแบบ G-to-G หากมีการเสนอราคาเป็นรอบที่ 2 จะใช้วิธีประเมินบนเกณฑ์ของราคาที่เสนอขายต่ำสุด

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) (มิ.ย.-ธ.ค.) ในปีการผลิต 2015/16 ณ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมามีวันที่ 26 มิ.ย. มีพื้นที่ประมาณ 14.55 ล้านไร่ ลดลง 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในช่วงระหว่างวันที่ 19-26 มิ.ย. ที่ผ่านมามีฝนตกลงมาปริมาณมากกว่าค่าเฉลี่ยในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญหลายแห่ง

กรมอุตุนิยมวิทยา (The Indian Meteorological Department; IMD) รายงานว่าตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 28% ซึ่งช่วยให้การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก (the kharif rice) เป็นไปได้ด้วยดี

ทั้งนี้ ทางกรมได้รายงานผลการพยากรณ์ผลผลิตครั้งที่ 3 ของปีนี้ โดยคาดการณ์ว่าในปีการผลิต 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) จะมีผลผลิตข้าวจะมีประมาณ 102.54 ล้านตัน ลดลง 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 106.65 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14 ที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ไนจีเรีย

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา รายงานว่า ธนาคารกลางไนจีเรีย (The Central Bank of Nigeria; CBN) ได้การดำเนินนโยบายด้านการบริหารเงินตราต่างประเทศ โดยออกประกาศฉบับที่ TED/FEM/FPC/GEN/01/010 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 กำหนดให้การนำเข้าสินค้าจำนวน 40 รายการ (ซึ่งมีสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออก ได้แก่ ข้าว ปลากระป๋อง ผักและผลไม้กระป๋อง วัสดุก่อสร้าง พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก สบู่และเครื่องสำอาง เป็นต้น) ไม่สามารถดำเนินการจัดหาเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้าผ่านตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างเป็นทางการของไนจีเรียได้ ซึ่งธนาคารกลางของไนจีเรีย ให้เหตุผลประกอบการนำมาตรการนี้มาบังคับใช้ว่า เพื่อรักษาระดับทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ รวมทั้งเพิ่มการจ้างงานด้วย

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา